



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เรื่อง ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้ดำเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้มีผู้สอบผ่านข้อเขียน ทั้งภาค ก และภาค ข รวมคะแนนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ดังนี้

**พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา**

๑. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักงานปลัด รายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนภาค ก และภาค ข (๑๐๐ คะแนน)	ผ่าน/ไม่ผ่าน ร้อยละ
๑๐๐๑	นางสาวสายจันทร์ ศรีนอก	๙๐	ผ่าน ร้อยละ ๙๐
๑๐๐๒	นางสาวสุดารัตน์ ประทาศรี	๕๒	ไม่ผ่าน ร้อยละ ๕๒

๒. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนภาค ก และภาค ข (๑๐๐ คะแนน)	ผ่าน/ไม่ผ่าน ร้อยละ
๒๐๐๑	นางสาวลัดดา แสงอรุณ	๘๖	ผ่าน ร้อยละ ๘๖

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อ **สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประกอบด้วย การสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์** และในการเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการสอบ โดยหลักสากลนิยมอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา **ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.** หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่

/ผู้สมัคร...

ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สมปอง จันปัญญา

(นายสมปอง จันปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง